

สิ้นปี 2565 โปแลนด์ลดขาดพลังงานรัสเซีย ชาติไหนจะเป็นรายต่อไป

Mateusz Morawiecki นายกรัฐมนตรีของโปแลนด์ได้แถลงประกาศปรับแผนนโยบายพลังงานแห่งชาติ (2040 Energy Policy Roadmap) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและประเด็นเร่งด่วนในการตัดขาดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากรัสเซีย และมุ่งเน้นการผลิตและใช้งานพลังงานทางเลือกมากขึ้น รวมถึงเร่งดำเนินโครงการ โรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ในประเทศให้เร็วยิ่งขึ้น



ภายใต้แผนนโยบายดังกล่าว โปแลนด์ตั้งเป้ายกเลิกการนำเข้าน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินจากรัสเซียทั้งหมดภายในปี 2565 ซึ่งเร็วกว่าที่เคยมีการประกาศไว้ในช่วงเริ่มต้นของสงครามว่าจะยกเลิกการนำเข้าทั้งหมดให้ได้ภายในปี 2566 โดยโปแลนด์ได้เตรียมยกเลิกการนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียเฟสสุดท้ายภายในเดือนพฤษภาคม 2565 แล้ว พร้อมแจ้งยกเลิกการต่อสัญญานำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียที่จะหมดอายุในอีก 6 เดือนข้างหน้าโดยจะนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากนอร์เวย์ผ่านทางท่อขนส่ง Baltic Pipe แทน นอกจากนี้จะยกเลิกการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียผ่านทางท่อขนส่ง Druzhba pipeline และเปลี่ยนเป็นการนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางทางทะเลมายังท่าเรือ Gdansk แทน ทั้งนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสกต.

1. การปรับเปลี่ยนแผนนโยบายพลังงานแห่งชาติของโปแลนด์ในครั้งนี้ เป็นการปรับเปลี่ยนอย่างเร่งด่วนโดยชูประเด็นการยกเลิกการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียเป็นสาระสำคัญ ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีการนำเสนอและเป็นประเด็นในการหาเสียงของขั้วการเมืองหลักของโปแลนด์อยู่เสมอ อย่างไรก็ตามในภาวะสงครามซึ่งสะท้อนปัญหาและผลกระทบที่ชัดเจนจึงทำให้รัฐสภาโปแลนด์ผ่านมติและเห็นชอบในการประกาศยกเลิกการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียอย่างชัดเจน

2. การยกเลิกการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโปแลนด์โดยตรงซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาราคาสินค้าและบริการที่จะเพิ่มสูงขึ้นในระยะเวลานี้ นอกเหนือจากภาวะเงินเฟ้อที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของโปแลนด์คาดว่า รัฐบาลจะมีการพิจารณาเพื่อออกมาตรการในการบรรเทาผลกระทบดังกล่าวเพิ่มเติมจากที่เคยประกาศใช้มาแล้ว อาทิ การขยายฐานเงินเดือนและค่าแรง การเพิ่มเงินสนับสนุนแก่ครอบครัวขนาดใหญ่ ผู้สูงอายุและผู้ประกันตน รวมไปถึงการลดหย่อนภาษีเงินได้ การปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต เป็นต้น

ที่มา: Polish Press Agency

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ